

# บทที่ 1

## บทนำ

### หลักการและเหตุผล

สภาพการณ์ในปัจจุบันนี้ได้มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความแตกต่างไปจากในอดีตเป็นอย่างมาก ซึ่งมีผลในทุกๆ ด้าน อาทิ ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยี ด้านธุรกิจการค้า ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วย กล่าวคือ จากเดิมมีการดำเนินธุรกิจอย่างง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อน และเป็นการดำเนินธุรกิจในพื้นที่วงแคบ การแข่งขันต่ำ แต่ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีความสลับซับซ้อนขึ้นไปตามลำดับ อีกทั้งธุรกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและกระจายไปทั่วโลก การแข่งขันมีสูง ปริมาณธุรกิจและรายการค้ามีมากขึ้น ทำให้การจัดทำบัญชีซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญต่อการบริหาร การจัดการ การวิเคราะห์ การวางแผน และการตัดสินใจในธุรกิจประเภทต่างๆ จำต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบขั้นตอนการทำงานตามไปด้วยเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและทันกาลต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากว่าการจัดทำบัญชีในอดีตจะบันทึกบัญชีและประมวลผลด้วยมือ โดยจะบันทึกในสมุดรายวันขั้นต้น แต่ในปัจจุบันการประมวลผลด้วยมือทำให้เกิดความล่าช้าและไม่ทันเวลา อาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่อาจไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งบการเงิน รวมถึงความต้องการของผู้บริหารเพื่อนำมาช่วยในการตัดสินใจที่มากขึ้นอีกด้วย (กิ่งกนก พิทยานุคุณ, 2532 : 1 - 2) ทำให้บางธุรกิจได้อาศัยเทคโนโลยีมาช่วยโดยการนำระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเข้ามาใช้ในการประมวลผล ทั้งนี้ธุรกิจจะต้องจัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจของตน เพื่อช่วยในการบันทึกและประมวลผลข้อมูลทางบัญชี ให้สารสนเทศทางบัญชีมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อความต้องการของผู้บริหารและผู้ใช้อื่นๆ (วัชณีพร เศรษฐศักดิ์โก, 2545 : 2)

อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนให้มีการส่งเสริมการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐกำหนดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพมาลงทุนในประเทศ แต่การเข้ามาประกอบกิจการระหว่างประเทศของบริษัทข้ามชาติมีความซับซ้อนมากกว่าการประกอบธุรกิจในประเทศ เนื่องจากมีภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบไทย ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน รายงานข้อมูลที่สำคัญ เพื่อที่จะได้สามารถวางแผน ควบคุม และประเมินผลงาน จึงอาจต้องอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งก็คือโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเข้ามาช่วยเหลือ

การจะเลือกโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีเข้ามาใช้งานในธุรกิจนั้น ธุรกิจควรที่จะทำการศึกษาข้อมูลในด้านต่างๆ ก่อน เช่น ประเภทของธุรกิจ และความพร้อมที่จะนำเอาระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีเข้ามาช่วยในการประมวลผลรายการค้า ในปัจจุบัน การจัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีเพื่อนำมาใช้งานมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ธุรกิจทำการพัฒนาโปรแกรมบัญชีขึ้นมาใช้เอง หรือ จัดซื้อจากบริษัทที่ขายโปรแกรมบัญชี ซึ่งการจัดหาโปรแกรมทั้งสองลักษณะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป คือ โปรแกรมที่ธุรกิจพัฒนาขึ้นมาเองนั้นจะตรงกับความต้องการใช้ของธุรกิจ แต่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ส่วนโปรแกรมที่ซื้อมาจากบริษัทที่ขายโปรแกรม มีโปรแกรมให้เลือกหลายแบบตามประเภทของธุรกิจและมีราคาไม่สูงจนเกินไป แต่บางส่วนของโปรแกรมอาจไม่ตรงกับความต้องการใช้ของธุรกิจนั้น (<http://ac427tu.googlepages.com/software.html>, 15 August 2008 : ออนไลน์)

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม MYOB และ โปรแกรม Microsoft Small Business โดยโปรแกรมทั้ง 2 โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากในประเทศออสเตรเลียและในประเทศสหรัฐอเมริกา (สิริรัตน์ โชติเวชการ, 2549 : ออนไลน์) ในการศึกษาโปรแกรมทั้ง 2 โปรแกรม ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างโปรแกรม การบันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการออกรายงานของแต่ละโปรแกรมเปรียบเทียบกัน ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าโปรแกรมห่วงแหวนเหมาะสมกับธุรกิจประเภทใดและลักษณะใด และเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ธุรกิจอื่นๆ ที่สนใจจะจัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีเข้ามาใช้งาน เพื่อใช้ในการประมวลผลรายการทางบัญชี และเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาโปรแกรมทั้ง 2 โปรแกรมนี้

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาโครงสร้างของโปรแกรม MYOB และ โปรแกรม Microsoft Small Business
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง การบันทึกข้อมูล ประมวลผล และการออกรายงานของโปรแกรม MYOB และ โปรแกรม Microsoft Small Business

### ขอบเขตและวิธีการศึกษา

#### 1. ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาโปรแกรม MYOB Premier Accounting 2006 (v15) ในส่วนโครงสร้างของโปรแกรมและความสามารถในการนำไปใช้งาน โดยครอบคลุมเรื่องระบบข้อมูลของบริษัท ระบบการขายสินค้า ระบบการซื้อ ระบบการรับและจ่ายเงิน และระบบเงินเดือน และศึกษาโปรแกรม

Microsoft Small Business 2006 ในส่วนโครงสร้างของโปรแกรมและความสามารถในการนำไปใช้งาน โดยครอบคลุมเรื่องระบบข้อมูลของบริษัท ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบพนักงาน และระบบการรับและจ่ายเงิน โดยศึกษาจากการทดสอบรายการบัญชีที่เกิดขึ้นจริงของธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สแตนเลสที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู

## 2. วิธีการศึกษา

ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

2.1 ศึกษาจากโปรแกรม MYOB และ โปรแกรม Microsoft Small Business คู่มือการใช้งานของโปรแกรม หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศทางการบัญชี

2.2 ทดสอบการจัดทำข้อมูล ประมวลผล และเสนอข้อมูล เป็นตัวอย่างเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ โดยการนำรายการบัญชีที่เกิดขึ้นเป็นเวลา 2 เดือนของกิจการที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สแตนเลสที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จำนวน 1 กิจการ มาทดสอบ

## นิยามศัพท์

**โปรแกรมทางการบัญชี** (ชลิต พุ่มโพธิ์สุวรรณ, 2542 : 43) หมายถึง โปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และจัดทำสารสนเทศทางการบัญชี

**โปรแกรม MYOB 2006** ([www.myob-us.com/products/2006\\_premier\\_acct/index.htm](http://www.myob-us.com/products/2006_premier_acct/index.htm), 19 September 2006 : ออนไลน์) คือ โปรแกรมทางบัญชีที่ผลิตจากประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วย ระบบการขายสินค้า ระบบการซื้อสินค้า ระบบการรับและจ่ายเงิน ระบบสินค้า ระบบบันทึกเวลา การทำงาน ระบบเงินเดือน ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบข้อมูลของบริษัทและบัญชี

**โปรแกรม Microsoft Small Business 2006** ([www.microsoft.com/office/accounting/prodinfo/guide.mspx](http://www.microsoft.com/office/accounting/prodinfo/guide.mspx), 19 September 2006 : ออนไลน์) คือ โปรแกรมทางบัญชีที่ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบพนักงาน ระบบธนาคาร ระบบรายงาน และระบบข้อมูลของบริษัท

## ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา

1. ทำให้ทราบถึงโครงสร้างของโปรแกรม MYOB และ โปรแกรม Microsoft Small Business
2. ทำให้ทราบถึงข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละโปรแกรมในการนำไปใช้งาน

3. ทำให้ได้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจในการนำผลการศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรมทางบัญชี : กรณีศึกษาโปรแกรม MYOB และ โปรแกรม Microsoft Small Business ไปปรับใช้ในกิจการของตนต่อไป
4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านบัญชีให้กับธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ประเภทสแตนเลส



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved